

สพฐ.ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จำนวน 349 โรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ค. 2565

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยการบูรณาการขับเคลื่อนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังนี้

๑. ลงพื้นที่สำรวจ วางแผนและเตรียมความพร้อมจัดทำแผนที่ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒. จัดทำรูปแบบ (Model) โรงเรียน คุณภาพของชุมชน สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาสี่มุมเมือง สำหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)
๓. สร้างรูปแบบ (Model ลงพื้นที่จัดทำ แผนที่ผังอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมศึกษาสี่มุมเมือง และโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)

และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียน คุณภาพในสังกัด จำนวน ๓๔๙ โรงเรียน ดำเนินการจัดทำคำขอขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีหนังสือแจ้งขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมัติให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายชื่อโรงเรียนคุณภาพเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้ข้อมูลโรงเรียนคุณภาพมีความเป็นปัจจุบัน ตรงตามความเป็นจริงที่โรงเรียน ดำเนินการพร้อมทั้งให้โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพ จำนวน ๓๔๙ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๗๗ โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน ๘๙ โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้ท่านแจ้งโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางของโครงการโรงเรียนคุณภาพ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง รายชื่อโรงเรียนคุณภาพ

ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้กับนักเรียน สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยการบูรณาการขับเคลื่อนในโครงการโรงเรียนคุณภาพ ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน ที่มีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ ครูผู้สอน รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ เพื่อดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดจุดเน้น ๘ เรื่อง ได้แก่ ๑. ความปลอดภัยของผู้เรียน ๒. ระบบประกันคุณภาพ ๓. หลักสูตรฐานสมรรถนะ ๔. การพัฒนาครู ๕. การเรียนการสอน ๖. การวัดและประเมินผล ๗. การนิเทศ กำกับ และติดตาม และ ๘. Big Data เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของโอกาสการเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะส่งผลให้โรงเรียนหลักมีความพร้อมและเป็นโรงเรียนที่มีปัจจัยพร้อมในทุกด้าน ได้แก่ ครูครบชั้น ครบวิชา มีห้องเรียนคุณภาพที่มีสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ อาคารสถานที่ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย พร้อมรองรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณภาพที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๓๔๙ โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนคุณภาพ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๘๓ โรงเรียน โรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๗๗ โรงเรียน และโรงเรียนที่สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) จำนวน ๘๙ โรงเรียน จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายชื่อโรงเรียนดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอัมพร พินะสา)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

[ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศที่นี่](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน